

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

LỜI KÊU GỌI
ỦNG HỘ, TRỢ GIÚP TRẺ EM NGHÈO TỈNH HOÀ BÌNH

Kính gửi:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội quận;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
- Các Chi hội Chữ thập đỏ trường học, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn quận!

Trong nhịp sống hối hả, bận rộn của xã hội hiện đại, Quý vị vẫn luôn thấy những mảnh đời bất hạnh hiện hữu đâu đây; trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo khổ đang hàng ngày lao động vất vả để mưu sinh; con trẻ khát khao được cắp sách tới trường. Biết bao những cảnh đời khốn khó của người dân nghèo một nắng hai sương, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gồng mình chống lại đói rét, bệnh tật và thiên tai bão lũ... Đã bao giờ Quý vị muốn phát “**Tâm**” làm một việc “**Phúc**” giúp đỡ, chia sẻ để những đối tượng dễ bị tổn thương ấy được “**Hạnh phúc**” hay không? Hội Chữ thập đỏ với vai trò nòng cốt, làm cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo mang tính chuyên nghiệp sẽ giúp các Quý vị đến đúng địa chỉ những người đang cần được trợ giúp. Với đồng bào nghèo miền núi, sự nghèo khó càng bám da riết, chưa biết ngày có sự đổi thay, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Thực hiện Lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về chương trình “**Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật**”, nhằm trợ giúp trẻ em nghèo các tỉnh miền núi, biên giới. Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm tổ chức đoàn công tác đến xã Đồng Tân huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình trao tặng “**Nhà Chữ thập đỏ**”, các suất quà thức ăn dinh dưỡng cho học sinh trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, dụng cụ nấu bếp theo mô hình “**Bếp ăn dinh dưỡng cho em**” những món quà mang ý nghĩa chia sẻ yêu thương sẽ có thêm điều kiện chăm sóc, giúp học sinh nghèo học tập tốt hơn

Đồng bào các dân tộc và học sinh xã Đồng Tân đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của Nhân dân và học sinh Thủ đô, cần kinh phí để sửa chữa những căn nhà dột nát ọp ẹp; những suất hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, điều kiện được chăm sóc hàng ngày tốt hơn.

Với truyền thống nhân ái “*Thương người như thể thương thân*”, “*Lá lành đùm lá rách*”, Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “*Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ...*”. Với phương châm

“Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”. Đề cuộc vận động “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” phát triển ngày càng sâu rộng; Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những người khó khăn bằng hình thức ủng hộ:

Tiền mặt; Sữa, bánh, đường kính, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bột ngọt, vở viết, bút viết; dụng cụ nấu bếp, tủ sấy bát, đựng bát, máy lọc đun nước, máy xay thịt, nồi cơm điện, bếp ga công nghiệp;

Đoàn công tác xuất phát từ 04h ngày 21/5/2023 (Chủ nhật); rất mong nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm.

*** Cơ quan tiếp nhận : Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm.**

Điện thoại: 024.38373404 – 024.37630987.

*** Thời gian, địa điểm tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ:**

- Đăng ký ủng hộ trong ngày **18/5/2023 (thứ Năm);**

- Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt chuyển đến số tài khoản: 1462 201 015 387; Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Đô (số 36 Nguyễn Cơ Thạch-Nam Từ Liêm);

- Tiếp nhận hàng hoá chuyển đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ, số 10 phố Huy Du quận Nam Từ Liêm, trong buổi chiều ngày **19/5/2023 (thứ Sáu).**

Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm xin trân trọng cảm ơn mọi sự ủng hộ, đóng góp của các nhà hảo tâm.

Nam Từ Liêm, ngày 16 tháng 5 năm 2023

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm



Thiệu Thúy Vẽ